

Số: /BC-BCĐ

Khánh Long, ngày 20 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giáp ranh năm 2023

Thực hiện Công văn số 927/BCĐ ngày 10/10/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Trảng Định về việc báo cáo kết quả thực hiện và góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giáp ranh năm 2023. Ban Chỉ đạo 138 xã Khánh Long báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giáp ranh năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Xã Khánh Long là một xã vùng cao nằm ở phía Tây Bắc của huyện Trảng Định, cách trung tâm huyện 48km, đường đi lại khó khăn, các thôn nằm cách xa trung tâm của xã. Tổng diện tích tự nhiên là 4.445,98 ha, địa hình đồi núi phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao, nhiều khe, rạch, núi, đồi dốc phù hợp phát triển cây nông nghiệp, chăn thả gia súc. Xã Khánh Long tiếp giáp với các xã như sau: Phía Đông giáp với xã Vĩnh Tiến, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn; phía Tây và phía Nam giáp với xã Đoàn Kết, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn; phía Bắc giáp với xã Đức Thông, xã Minh Khai và xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xã có 05 thôn với 208 hộ = 891 nhân khẩu, gồm 03 dân tộc cùng sinh sống (Dao, Mông, Tày). Đời sống kinh tế nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn. Trình độ dân trí trên địa bàn còn thấp. Trong năm 2023 trên địa bàn xã có 48 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ: 23,08% ; hộ cận nghèo là 112 hộ, chiếm tỉ lệ: 53,85%.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hệ thống điện, đường, trường trạm được chú trọng đầu tư, hầu hết các hộ dân được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia. Hệ thống giáo dục có 3 cấp từ mầm non đến THCS và đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập và mở mang dân trí cho con em Nhân dân trên địa bàn. Trạm y tế xã cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, tại vùng giáp ranh chưa có đường giao thông liên xã nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.. Mặt khác sự tác động của cơ chế thị trường đã làm cho một số bộ phận trong quần chúng nhân dân vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

Trong năm 2023, tình hình ANTT ở khu vực giáp ranh được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra, các điều kiện dễ phát sinh thành điểm nóng được ngăn chặn kịp thời. Nhân dân các dân tộc luôn luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết truyền thống, yêu thương đùm bọc, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, chấp

hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Không có người dân nào nghe, tin và theo các tôn giáo trái pháp luật.

Do đặc điểm về địa lý và dân cư, các loại tội phạm và các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động các tệ nạn xã hội tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phát hiện và tố giác tội phạm.

Những đặc điểm, tình hình trên có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT của mỗi xã và các thôn trong vùng giáp ranh, trong khi đó công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc còn nhiều hạn chế, nhận thức của người dân vùng giáp ranh còn thấp, rất dễ bị phần tử xấu lợi dụng; các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội hiệu quả chưa thực sự cao đều trở thành nguy cơ xấu, phức tạp liên quan đến ANTT.

II. TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ

1. An ninh chính trị

Tình hình công tác Đảng, Chính quyền địa phương đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện cá chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa phát hiện có các dấu hiệu, biểu hiện tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ cấp ủy Đảng, Ở địa phương công dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tình hình dân tộc trên địa bàn xã và tại các khu vực giáp ranh nhìn chung được giữ vững và ổn định, cụ thể: số dân tộc chủ yếu trên địa bàn xã Khánh Long gồm 2 dân tộc chính là dân tộc Dao có 147 hộ bằng 644 nhân khẩu, dân tộc Mông có 52 hộ bằng 201 nhân khẩu và một số dân tộc khác không tham vào các hội, nhóm, tôn giáo, tà đạo... luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Trong thời gian qua nhận thức được tình hình địa bàn vùng giáp ranh, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực ANTT, các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Qua đó nâng cao ý thức cách mạng, tinh thần làm chủ của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình về ANTT, tình hình ANTT vùng giáp ranh được giữ vững và ổn định ko có vi phạm phức tạp xảy ra.

2. Trật tự an toàn xã hội

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tích cực, đã huy động cả hệ thống

chính trị đến các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, tạo được phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên, gắn với thực hiện các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo niềm tin trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố trong các thôn giáp ranh.

Tuy nhiên trên địa bàn giáp ranh vẫn còn có một số đối tượng như: sử dụng các chất ma túy, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trong năm 2023 Công an xã Khánh Long qua công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình với các xã giáp ranh đã vận động, thu nộp được 03 đơn vị súng tự chế, giao nộp Công an huyện theo quy định); tình trạng gia súc chưa được chăn dắt thường xuyên đã gây ra các vụ phá hoại hoa màu gây thiệt hại nhỏ đã được Ban Chỉ đạo 138 các xã phối hợp hòa giải, giải quyết triệt để để phát sinh phức tạp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ANTT trên khu vực giáp ranh giữa các xã nói chung và trên địa bàn xã nói riêng.

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND, hướng dẫn nhiệm vụ của Công an huyện tình hình ANTT được đảm bảo, ổn định, công tác củng cố lực lượng cơ sở luôn được chú trọng (trong năm 2023 tổ chức kiện toàn, miễn nhiệm đối với 01 đồng chí, bổ nhiệm mới 01 đồng chí Công an viên bán chuyên trách, đảm bảo quân số 05 đồng chí/ 5 thôn phục vụ công tác).

- Hiện trên địa bàn xã đang tiếp tục duy trì, thực hiện các mô hình được xây dựng, thành lập từ năm 2020 gồm: 05 tổ hòa giải/5 thôn = 25 thành viên; 02 tổ An ninh liên kết =16 thành viên, 04 Hội hiếu tự quản = 222 thành viên tham gia hoạt động tương đối có hiệu quả, góp phần vào công tác giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2023 Ban chỉ đạo 138 xã tiếp tục làm tốt công tác trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các xã nhằm tiếp tục triển khai nhân rộng, xây dựng thêm mô hình mới phù hợp với địa bàn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên địa bàn xã, đặc biệt tại những khu vực giáp ranh giữa Công an, Ban chỉ huy quân sự các xã về công tác đảm bảo ANTT, ATXH. Phối hợp với Dân quân tự vệ tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã và tại khu vực giáp ranh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với chính sách an sinh xã hội chương trình xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, bản thực hiện chương trình hành động: Phát huy vai trò công nhân, đoàn viên công đoàn tự quản. Thực hiện tốt thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế

xã hội và bảo vệ tổ quốc; tham gia giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

4. Kết quả công tác phối hợp

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp Cụm ANLH năm 2023 giữa : xã Khánh Long, xã Vĩnh Tiến của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và xã Đức Thông; xã Trọng Con của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trong công tác đảm bảo ANTT, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, biến động ở các khu vực giáp ranh để kịp thời tham mưu cho đảng ủy, UBND xử lý kịp thời, không để vụ việc phức tạp xảy, trong năm 2023 xã Khánh Long đã trao đổi thông tin với các xã trong khu vực giáp ranh liên quan tới tình hình ANTT được 12 lượt, chủ động phối hợp không để xảy vụ việc phức tạp, gây mất ANTT trên địa bàn khu vực giáp ranh cũng như trên toàn địa bàn xã Khánh Long.

- Công an xã, Kiểm lâm địa bàn, Ban chỉ huy quân sự, địa chính xã thường xuyên phối hợp với các xã giáp ranh trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, lâm thổ sản, giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân (kiểm tra, nhắc nhở 01 lượt = 3 trường hợp là người dân thuộc địa bàn ngoài xã giáp ranh đến khai thác lâm, thổ sản thuộc rừng cộng đồng tại xã khi chưa được sự cho phép; lập biên bản 01 vụ hủy hoại đất, chuyển hồ sơ địa chính xã tham mưu CT UBND xã ra QĐ XPVPHC= 3,5 Triệu VNĐ), thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá về phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, trong năm 2023 tại địa bàn xã không xảy ra vụ hủy hoại rừng, cháy rừng nào.

- Phối hợp trao đổi, xác minh thông tin được 12 lượt về công tác quản lý dân cư, quản lý con người tại khu vực giáp ranh; Phối hợp với các ban, ngành. đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, tham mưu với UBND xã kiện toàn Tổ kiểm tra, xử lý, đảm bảo ANTT trong công tác phòng cháy chữa cháy; Đề án 06; Ký kết phối với giữa Đoàn thanh niên- Hội LH phụ nữ- Công an xã, Tổ hướng dẫn, cài đặt ứng dụng tài khoản định danh điện tử cấp thôn, cấp xã.

- Tham mưu với UBND xã Thành lập Tổ công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã , tham mưu UBND xã thành lập mô hình “ Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã Khánh Long. Trong đợt cao điểm theo chỉ đạo của Công an huyện về kiểm tra PCCC, kết quả: trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ký cam kết đối 05/05 thôn trên địa bàn xã, 96 buổi tuyên truyền thu hút trên 800 lượt người nghe, vận động mua ,trang bị 24 bình PCCC, phát các loại Pano, áp phích: 600 tờ rơi, áp phích..; Công tác tuyên truyền về Pháp luật, pháo: được 120 lượt thu hút trên 900 lượt người nghe.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn nghiệp vụ của Công an, Quân sự, Kiểm lâm. Công tác đảm bảo ANTT ở vùng giáp ranh

được giữ vững và ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày ngày phát triển và có chiều sâu ở vùng giáp ranh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề có liên quan đến vùng giáp ranh trên các lĩnh vực ANTT, phát triển kinh tế - xã hội.

Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động tổ chức triển khai phổ biến tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia quản lý cảm hóa giáo dục người làm lỗi tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và thực hiện Hương ước ở thôn, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Những mặt tồn tại

Do đặc điểm vùng giáp ranh là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chưa có đường liên xã để trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trình độ dân trí còn thấp, nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Mặt khác các sản phẩm nông, lâm sản Nhân dân sản xuất ra chủ yếu do tư thương thu mua, định giá đã ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế đối với Nhân dân. Một số bộ phận còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào việc trợ cấp của Nhà nước, chưa chủ động phát triển sản xuất, chăn nuôi, đòi hỏi nhà nước cấp giống, phân bón, sản phẩm làm ra nhà nước phải thu mua ... gây ra những khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Công tác nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu đôi lúc còn sơ hở, thiếu sót; công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng giáp ranh đôi khi chưa có sự thống nhất hành động. Đây là kẽ hở cho các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội lợi dụng ẩn náu hoạt động.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, loại trừ những yếu tố gây mất ổn định, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng giáp ranh.

2. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT gắn với các phong trào và các cuộc vận động một cách thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm ở vùng giáp ranh.

3. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các luận điệu tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; Nghị định 364/CP về địa giới hành chính; củng cố và xây dựng mô hình tự quản về ANTT; phấn đấu xây dựng vùng giáp ranh không có tội phạm và các tệ nạn xã hội.

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT ở vùng giáp ranh để kịp thời trao đổi thông tin, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn

nghệ, thể dục thể thao, khơi dậy những nét đẹp truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng vùng giáp ranh đoàn kết, phát triển, ổn định tình hình về mọi mặt, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng giáp ranh.

Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 xã Khánh Long về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giáp ranh năm 2023./.

Nơi nhận:

- BCĐ138 huyện (báo cáo);
- Lưu: VT, TT BCĐ 138 xã.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Triệu Tiến Quang